

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ข่าวหุ้น	
Date :	25 ก.ค. 2555	No :
	Page : 1, 28, 29	55369419

สยบข่าวปลดอนุสรณ์ นั่งBCPครบวาระ8ปี

● บอร์ดซีทำงานเก่ง BOI อนุมัติฟื้นฟูโรงไฟฟ้า

“อนุสรณ์” อยู่ครบวาระ 8 ปี ที่ประชุมบอร์ด BCP ย้ำไม่มีแผนปลด ซีทำงานเก่งมีความสามารถ พร้อมตั้งชุดสรรหาคัดเลือกคนมาสานต่อ ฟากอนุสรณ์ลั่นพร้อมเปิดทางให้คนรุ่นใหม่หลังทำงานมานานแล้ว ขณะที่บีโอไออนุมัติฟื้นฟูลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยุธยาขนาด 41 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 2,892 ล้านบาท



สยบข่าว

นายพิชัย ชุณหวิริยะ ประธานกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยังไม่มี การพิจารณาปลดนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากตำแหน่ง แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวเกิดขึ้น หลังจากเหตุไฟไหม้ภายในโรงกลั่นก็ตาม อีกทั้ง ในช่วงที่ผ่านมาสามารถทำงานมาได้ เป็นอย่างดีตลอด 8 ปี จึงถือเป็นคนเก่ง และมีความสามารถ

นอกจากนี้ ยังได้รับคำยืนยัน จากทางผู้บริหารทั้งระดับนโยบาย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ไม่ได้ เตรียมส่งคนของตัวเองเข้ามาทำหน้าที่แทน ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เห็นชอบ ให้มีการเปิดรับสมัครสรรหาตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่แทนนาย อนุสรณ์ ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ส่วนข้อเสนอบอร์ดชุดเดิมที่ให้ ต่ออายุการทำงานของนายอนุสรณ์ออกไปอีก 2 ปีนั้น ไม่ได้มีการพิจารณา

สำหรับขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่ จะมอบหน้าที่ให้คณะ กรรมการสรรหา ซึ่งมีนายชัยอนันต์ สมุท- วณิช เป็นผู้ดำเนินการไปกำหนดกรอบ คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่เหมาะสมของผู้ที่ จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่ง และยอมรับว่า บางจากเป็นบริษัทมหาชน จึงต้องเปิด กว้างในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาบริหาร

ส่วนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม มีอยู่ 3 แนวคิด คือ 1.ทาง ปตท. สามารถส่ง ผู้บริหารเข้ามารับตำแหน่งได้ แต่ดูจาก โครงสร้างการทำงานของ ปตท. แล้วส่วน ใหญ่จะมีประสบการณ์ด้านโรงกลั่นน้ำมัน ไม่มากนัก 2.เปิดกว้างรับสมัครจากคน ภายนอก แต่ที่ผ่านมามักไม่ได้บุคคลที่ ตรงสายงาน และส่วนใหญ่จะมีความสามารถ

เฉพาะด้านการตลาด หรือบางคนก็มี ประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างเดียว 3.การ เลือกลงบุคคลในองค์กร ซึ่งจะต้องมาดู ว่าแต่ละคนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

ด้านนายอนุสรณ์ กล่าวว่า หากมีการ เปิดรับสมัครคงไม่เข้ามาสมัครต่ออีก เพราะทำงานมามากถึง 8 ปีแล้ว และที่ ผ่านมาได้ทำอะไรให้กับบางจากมาเยอะ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน ดังนั้น จึง ควรเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน แต่ หากมีการชวนให้ทำงานต่อในตำแหน่งนี้ ค่อยพิจารณาอีกใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ ได้กล่าวในช่วง

อ่านต่อหน้า 29

สยบข่าว

(ต่อจากหน้า 28)

ก่อนการประชุมบอร์ดว่า ที่ผ่านมาได้ทำงาน ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่มานาน จนครบ 2 วาระแล้ว และทางคณะ กรรมการสรรหาในชุดที่แล้ว ได้มีมติเสนอ ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก 2 ปี หรือจนกว่า จะเกษียณ ซึ่งบางจากไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีข้อกำหนดไม่เหมือนกับภาครัฐที่ให้ ดำรงตำแหน่งได้ 2 วาระเท่านั้น

ส่วนกรณีที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ออกมาสนับสนุนให้อยู่ ในตำแหน่งจนครบวาระ 8 ปี ต้องขอ แสดงความขอบคุณ รวมถึงนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานที่ให้ความสำคัญในการทำงาน

สำหรับแผนการก่อสร้างหอกลั่นน้ำมัน แยกเคโรซีนในหน่วยกลั่น 3 ที่ถูกไฟไหม้ ยืนยันว่า จะเสร็จสิ้นตามแผนในกลาง เดือนต.ค. 2555 นี้ หลังจากนั้นจะเดินหน้า ผลิตเต็มกำลังกลั่น 110,000-120,000 บาร์เรล ต่อวัน เพื่อเพิ่มกำลังกลั่นชดเชยการกลั่น ของหน่วย 3 ที่หยุดไปนานถึง 3 เดือน และจะส่งผลให้กำลังกลั่นเฉลี่ยของปีนี้อยู่ ที่ประมาณ 80,000 บาร์เรลต่อวัน

โดยขณะนี้ บางจากได้เดินเครื่องกลั่น หน่วย 2 และ 4 กำลังกลั่นรวม 45,000 บาร์เรลต่อวัน และมีการนำเข้า รวมทั้งได้ รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และกลุ่ม PTT ในการร่วมกันดูแลน้ำมันในประเทศไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงซ่อมแซมโรงกลั่น ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาน้ำมันขาดแคลน

สำหรับค่าสร้างหอกลั่นจะมีค่าใช้จ่าย อยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านบาท สูงกว่า ที่ตั้งไว้เบื้องต้น 100 ล้านบาท เนื่องจาก ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าในโรง กลั่นควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดย มอบหมายให้โตโยไทยเป็นผู้เข้ามาก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกลั่น อย่างไรก็ตาม ความ เสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น คาดว่าจะเป็นไปตามคาดการณ์เดิมที่ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่ง ทางบริษัทได้ทำประกันภัยไว้แล้ว

ด้าน ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิด เผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา โครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ได้ อนุมัติให้การส่งเสริม 27 โครงการ มูลค่า เงินลงทุนรวม 15,874 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก เป็นโครงการฟื้นฟูกิจการที่เสีย หายจากอุทกภัย มีจำนวน 25 โครงการ เงินลงทุนรวม 10,658 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 เป็นการลงทุนในโครงการใหม่ในนิคมและ เขตอุตสาหกรรมใน 2 จังหวัดที่ประสบ อุทกภัย มี 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 5,216 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ

รายชื่อผู้เข้าขอส่งเสริมการลงทุนจากทั้งหมด 27 โครงการ พบว่า BCP เป็นบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์เพียงรายเดียวที่ได้รับอนุมัติ ฟื้นฟูลงทุนจากอุทกภัย ในโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้า 41 เมกะวัตต์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,892 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ■